

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2021

## THƯ NGỎ

### Kính gửi:

- Quý Anh Chị em đồng nghiệp là Y tế tư nhân, Y tế học đường;
- Cùng toàn thể anh chị em chuyên môn ngành Y.

(trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)

Lời đầu tiên, Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng gửi đến toàn thể anh, chị em là cán bộ Y tế tư nhân, Y tế học đường và chuyên môn ngành Y (kể cả những người chưa tham gia công tác ở các cơ sở Y tế công lập và Y tế tư nhân) trên địa bàn tỉnh lời chúc mạnh khỏe và lời cảm ơn sâu sắc vì sự đóng góp quý báu cho ngành Y tế trong thời gian qua.

Những ngày gần đây, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước trên diện rộng nhiều tỉnh, trong đó tỉnh Ninh Thuận đã có ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng với nguồn lây nhiễm phức tạp.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp, các ngành cùng Nhân dân trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Với truyền thống ngành Y tế hết mình phục vụ, càng khó khăn tinh thần càng nỗ lực, tất cả vì tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Cán bộ y tế toàn ngành đã và đang ra sức căng mình quyết tâm phòng, chống dịch bệnh. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp hơn, dự báo nguy cơ dịch bệnh có thể tăng cao ở địa bàn tỉnh.

Bằng bức Tâm thư này, Ban Giám đốc Sở Y tế xin được bày tỏ lòng trân trọng và có lời kêu gọi tới toàn thể đồng nghiệp là cán bộ y tế Y tế tư nhân, Y tế học đường và chuyên môn ngành Y trên địa bàn tỉnh, là những người Thầy thuốc có tâm huyết với Ngành hãy đăng ký tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để được cùng chung tay góp sức, chia sẻ một phần gánh nặng cùng với Ngành Y tế quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trước tình huống cấp bách về nhân lực hiện nay, Ban Giám đốc Sở Y tế rất mong muốn nhận được những tấm lòng nhiệt huyết, tinh thần ca cả hy sinh cống hiến, mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để bước vào **“Trận chiến phòng chống dịch COVID-19”** vì sức khỏe cộng đồng, vì tính mạng và sự bình yên của Nhân dân; để góp phần quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.

Ban Giám đốc Sở Y tế xin tiếp nhận thông tin của các đồng nghiệp là Y tế tư nhân, Y tế học đường và chuyên môn ngành Y trên địa bàn tỉnh qua mẫu “Đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19” (kèm theo thư này) gửi về Sở Y tế Ninh Thuận (số 01, đường 21/8, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hoặc liên hệ số điện thoại: 02593.820800 (Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế).

Sở Y tế Ninh Thuận xin trân trọng kính thư./.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Vũ Chương**